

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข

ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวสุศราภรณ์ แจ่มปัญญา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กองการเจ้าหน้าที่
๒	นางสาวจิตรตรี โปร่งจิตต์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
๓	นางอารีวัลย์ คล้อยวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กองตรวจการประมง
๔	นายจิรวัดน์ เพชรเรือนทอง	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองตรวจการประมง
๕	นางดารัตน์ อภัยบริรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองแผนงาน
๖	นางชนิษฐา ภาณุทัต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองแผนงาน
๗	นางสาวสุวดี ศรีพิพัฒน์เจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองแผนงาน
๘	นายนิรุต มูลมงคล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๙	นายสมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ
๑๐	นายฤกษ์พันธุ์ โภเมนไพรินทร์	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ
๑๑	นางมูทิตา โชคสวัสดิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
๑๒	นายพิเชษฐ แก้วเขียว	เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน	กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
๑๓	นางวรรณภา รังสินธุ์	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
๑๔	นางสาวศันสนีย์ บุศรา	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
๑๕	นางปภาดา ศิริสวัสดิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๑๖	นางสาววัชรีย์ คงรัตน์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
๑๗	นางสาวนลินรัตน์ จิระเดชประไพ	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
๑๘	นายพลาวุฒิ แซ่เอี้ยว	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ กิจกรรมพิเศษ
๑๙	นางสาวจรรววรรณ ลักษณะเกียรติ	บรรณารักษ์ชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม
๒๐	นายจิรัฐพงษ์ พงษ์บุตร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	สำนักงานเลขานุการกรม
๒๑	นางสุนทรี แสงแสน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเลขานุการกรม
๒๒	นางสาวประภาพร แก้วมะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
๒๓	นายธนพล แก้วจรัตน์	เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน	กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
๒๔	นายประจวบ สิริรักษาเกียรติ	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
๒๕	นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
๒๖	นายสากล เพชรน้อย	เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน	กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
๒๗	นางสาวชนิดา สุนทรศิริเวช	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
๒๘	นางกมลรัตน์ พุทธิรักษา	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
๒๙	นายศัพทล กระจ่างดารา	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
๓๐	นางอรุณี รอดลอย	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๓๑	นายคชาวุธ ปานบุญ	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๓๒	นางสาวนิภา กาลศรี	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๓๓	นางสาวลดาวัลย์ นาคณาคุปต์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข

ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๓๔	นายศุภรัตน์ ชันงาม	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๓๕	นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๓๖	นางสมาลี จันทะคุณ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๓๗	นายเคนเน็ท ขอวิวัฒน์	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
๓๘	นางสาวบัสรอ บูเก็ม	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
๓๙	นายวิกรมน์ส เอื้อวิทูธิช	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๔๐	นางสาวสุรินทร์พร ยิ้มกัน	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๔๑	นางสาวพรชิตรา ยินติมาก	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กองคลัง
๔๒	นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
๔๓	นางสาวเพ็ญศรี บุญตามช่วย	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
๔๔	นางพนาวรรณ อวัยวานนท์	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองประมงต่างประเทศ
๔๕	นายเอกราช แก้วบุญจันทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔๖	นายประพัทธ์ ประณิธานนท์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ ติดต่อประสานงาน กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๒ - ๕๕๘๐๒๓๑ ภายใน ๑๔๓๐๕ และ ๑๔๓๐๙